



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๐๖

ที่ สธ ๐๔๔๕/ ๖๖๕ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑
ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างขึ้นใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอบฝ่ายวิชาการ โดยนางสาวกัญญากร พิมสอน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างขึ้นใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในรอบ ๖ เดือนแรก จะต้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนวัตกรรมถึงขั้นตอนที่ ๔ นั้น

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างขึ้นใหม่แล้วนำไปใช้ประโยชน์ รอบ ๖ เดือนแรก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

กัญญากร พิมสอน
(นางสาวกัญญากร พิมสอน)
นักวิชาการสาธารณสุข

บรรณ

(นายไพโรจน์ พรหมพันใจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกันยากร พิมสอน

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒

ความเป็นมา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย นวัตกรรม หรือทดลองนำร่องรูปแบบการดำเนินงานในประเด็นที่มีความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นจึงมีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่สำคัญต่างๆ หลายประเด็น และจากการทบทวนผลิตภัณฑ์ ผลงานวิชาการจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ มีข้อเสนอเชิงนโยบาย จำนวน ๑๑ เรื่อง ได้แก่ ๑) การควบคุมโรคในประชากรต่างด้าว (Migrant) ๒) โครงสร้าง ระบบงานและการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ที่ทำงานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่ระดับจังหวัด ๓) นโยบายพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมโรค ๔) การพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค (Revitalizing Disease Control Program : RDCP) ๕) การป้องกันควบคุมโรคในเมืองใหญ่ (Big City) ๖) แผนกำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๗) ระบบข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรค ๘) การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า(ในคน) ๙) การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๑๐) การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับแผนงานวัณโรค และ ๑๑) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)กับการป้องกันควบคุมโรค ระยะที่ ๑ ซึ่งจากการทบทวนผลงานวิชาการของหน่วยงานมีประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง คือ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)กับการป้องกันควบคุมโรค และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคในระยะที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และพัฒนาหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรค เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านการบริการสำหรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ๑ ไม่สามารถดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอได้ครอบคลุม ๘๗๘ อำเภอ ทั่วประเทศได้ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงสนใจดำเนินการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรค เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ได้โดยตรงและทั่วถึง โดยบุคลากรในพื้นที่สามารถเรียนรู้หลักสูตร ๑ ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของพื้นที่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจึงดำเนินการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๒ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

ลำดับ	กิจกรรม	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
	สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑												
	ครั้งที่ ๒												
	ครั้งที่ ๓												
๗	ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร ด้านการป้องกันควบคุมโรคเรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการ ป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและประเมินการ ใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจของ หลักสูตร												
๘	ดำเนินการพัฒนาระบบ e-learning ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน												
๙	รายงานสรุปผลงานนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมด้านการ ป้องกันควบคุมโรค และภัย สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน												
๑๐	เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง การ พัฒนานวัตกรรมด้านการ ป้องกันควบคุมโรค และภัย สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน												

๒.รายละเอียดของการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมและสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ลำดับ	กิจกรรม	สิ่งที่ดำเนินการ
๑	แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ	ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๑)
๒	ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทบทวนผลงานวิชาการของหน่วยงาน	คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ ทบทวนผลงานวิชาการของหน่วยงาน (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๒)
๓	รวบรวมผลิตภัณฑ์ ผลงานวิชาการ นวัตกรรม กำหนดหัวข้อนวัตกรรมของหน่วยงาน	ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลงานวิชาการของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ของหน่วยงานเพื่อพัฒนาต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงาน(รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๓)
๔	ประชุมหารือร่างหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรค เรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรวมทั้งหารือกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระยะที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น ๓ อาคาร ๘ สถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค สคร.๑ ๓ ๔ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๔)
๕	<p>ดำเนินการทดลองหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรคเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>➢ ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)</p> <p>➢ ครั้งที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน</p>	<p>➢ ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาระบบข้อมูล การตัดสินใจแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๙๐ คน เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดประเด็นปัญหา - การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา - การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ปัญหา (Problem tree diagram) (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๔) <p>● ทีมที่เลี้ยงพื้นที่ต้นแบบ ๘ พื้นที่ ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยแต่ละพื้นที่ได้นำกระบวนการและเครื่องมือจากการอบรมกำหนดประเด็นปัญหาของอำเภอดังนี้</p> <p>๑. อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เลือกประเด็นปัญหา คือ</p> <p>อันดับที่ ๑ : อุบัติเหตุทางท้องถนน</p> <p>อันดับที่ ๒ : อาหารปลอดภัย</p> <p>อันดับที่ ๓ : ปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้เสพยา</p> <p>๒. อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เลือกประเด็นปัญหา คือ</p>

ลำดับ	กิจกรรม	สิ่งที่ดำเนินการ
	<p>(ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)</p> <p>➢ ครั้งที่ ๓ จัดประชุม</p> <p>เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (วันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)</p>	<p>อันดับที่ ๑ : โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง</p> <p>อันดับที่ ๒ : ปัญหาฝุ่นในชุมชน</p> <p>อันดับที่ ๓ : โรคไข้เลือดออก</p> <p>๓. อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เลือกประเด็นปัญหา คือ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>๔. อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เลือกประเด็นปัญหา คืออุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>๕. อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เลือกประเด็นปัญหาคือ</p> <p>อันดับที่ ๑ : ปัญหาสิ่งแวดล้อม/ขยะ</p> <p>อันดับที่ ๒ : การส่งเสริมพัฒนาการ IQ,EQ</p> <p>อันดับที่ ๓ : อาหารปลอดภัย</p> <p>๖. อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เลือกประเด็นปัญหาคือ</p> <p>อันดับที่ ๑ : อาหารปลอดภัย</p> <p>อันดับที่ ๒ : ขยะชุมชน</p> <p>อันดับที่ ๓ : ภาวะเศรษฐกิจต่ำ</p> <p>๗. อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา เลือกประเด็นปัญหาคือ ตลาดปลอดภัย</p> <p>อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ยังไม่มีการคัดเลือกประเด็นปัญหา เนื่องจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ ได้เปลี่ยนพื้นที่ใหม่</p> <p>➢ ครั้งที่ ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (วันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)</p>
๖	<p>ลงพื้นที่เรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรคเรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน ๓ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๑</p>	<p>ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรค เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูล การประเมินประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิต้นไม้ปัญหา รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๖ (ตารางการลงพื้นที่ ๑)</p>

ลำดับ	กิจกรรม	สิ่งที่ดำเนินการ
	ครั้งที่ ๒	ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้และติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรคเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เรื่องกระบวนการวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน การจัดทำโปรแกรมผลลัพธ์ (Logic model) รวมทั้งการจัดทำแผนงาน/โครงการและการประเมินผล รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๗ (ตารางการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๒)
	ครั้งที่ ๓	ยังไม่ถึงกำหนดการลงพื้นที่ฯ

รายละเอียดของผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบ ๖ เดือน

ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เท่ากับ ร้อยละ ๗๐

